

Những loại thuốc phá thai khẩn cấp

Các căn thuốc phá thai khẩn cấp sẽ được xem như một phương pháp cứu cánh cho các bạn nữ sau khi phát sinh hoạt động tình dục cùng với có chữa phía ngoài ý đã dự định. Song, không chuyên gia nào khuyến khích vấn đề phá thai vì những loại thuốc phá thai khẩn cấp này sẽ gây ra những di chứng nguy hại, tác động tới sức khỏe cùng với sức khỏe sinh sản của nữ giới về sau.

Đừng dùng thuốc phá thai khẩn cấp khi chưa biết rõ rệt cơ chế của nó

Thuốc phá thai khẩn cấp hoạt động cùng với cơ chế và chỉ hợp lí cho một số trường hợp. Dùng loại thuốc này không đúng cách có khả năng cao khiến người dùng đối mặt cùng một số di chứng nguy hại về mặt thể trạng, không tốt hơn là ảnh hưởng tới nguy cơ sinh sản khi đó.

Để an tâm hơn, người ứng dụng phải trao đổi với chuyên gia chuyên khoa trước nếu như sử dụng. Nếu như bạn thấy khó trong việc tìm kiếm, Docosan sẽ trả lời bạn. Bác sĩ chuyên khoa có thể cho bạn biết cần phải thực hiện gì cùng với áp dụng thuốc như thế nào là đúng nguyên tắc tương tự như phương án xử trí nếu như có công dụng phụ.

- [Chi phí cho 1 lần phá thai](#)
- [SĐT tư vấn phá thai](#)

Thuốc phá thai khẩn cấp là gì?

Phá thai khẩn cấp là hướng phá thai nội khoa, áp dụng những kiểu thuốc khác lạ nhau để kết thúc thai kỳ là mifepristone và misoprostol theo đa số cách khác lạ nhau nhằm giúp cho kết thúc thai nghén bên ngoài ý đã dự định của sản phụ hoặc những thai kì nguy cơ cao.

Thuốc sẽ tiến hành cho thai dừng phát triển cùng gây co bóp cổ tử cung để đẩy thai ra ngoài tương tự như trường thai bị sảy. Cách này đã có thành quả kết thúc thai nghén tới 96 – 98%.

Phá thai khẩn cấp là nguyên lý phá thai nội khoa, sử dụng các chủng thuốc bất bình thường nhau nhằm kết thúc thai kỳ

Phương pháp này chỉ được thực hiện khi lúc thai phụ được xác định là chắc chắn có mang, chỉ phá được thai 7 tuần tuổi đi xuống (tính vòng ngày trước hết của kỳ kinh cuối cùng), cùng thai nằm trong tử cung của người mẹ cùng với thể trạng của người mẹ nên bảo đảm, không bị mắc các bệnh lý về nội khoa, phụ khoa như tim mạch, huyết áp.

Các chủng thuốc phá thai khẩn cấp vừa rời thị trường ngày nay

Các kiểu thuốc phá thai khẩn cấp tại Việt Nam hiện này phải kết hợp hai căn thuốc phá thai khác thường nhau. Chị em phụ nữ đã dự định phá thai khẩn cấp phải tới phòng khám y tế chuyên khoa nhằm được thăm khám cẩn thận, xét nghiệm cùng nhận sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa nhằm thực thi phá thai đảm bảo.

Phá thai bằng thuốc có thể được thực thi bằng các căn thuốc sau:

Thuốc phá thai Mifepristone 200mg (Mifeprex) và misoprostol (Cytotec) bằng con đường uống

Là kiểu thuốc phá thai rộng rãi nhất. Các dạng thuốc này luôn được sử dụng trong cỡ 7 tuần kể khoảng ngày trước tiên của kỳ kinh nguyệt cuối và.

Mifepristone (mif-uh-PRIS-tone): nếu như có chứa cần một loại hormone gọi điện là progesterone nhằm phát triển bình thường. Mifepristone tránh quá trình sản xuất hormone progesterone thực hiện cho niêm mạc tử cung mềm đi đến cùng bởi vậy ngăn phôi không cấy được tới niêm mạc tử cung cùng với phát triển.

Misoprostol (my-so-PROS-tol) kích thích tử cung co bóp và tống phôi khoảng tử cung đến âm đạo gây chảy máu trong vòng 24 giờ về sau.

Mifepristone uống cùng với misoprostol đặt âm đạo

Cơ chế quan hệ tương tự như hai chủng vừa rồi tuy nhiên hình thức áp dụng khác lạ nhau:

Mifepristone được ngậm dưới lưỡi;

Misoprostol hòa tan chậm được đặt trong âm đạo;

Các dạng thuốc này cần được thực thi trong cỡ chín tuần kể từ ngày trước hết của kỳ kinh nguyệt cuối cùng.

Những dạng thuốc phá thai khẩn cấp bên trên thị trường hiện tại

Methotrexate và misoprostol đặt âm đạo

Methotrexate được áp dụng dưới kiểu thuốc tiêm hoặc đặt đi tới âm đạo. Methotrexate (Otrexup, Rasuvo...) sẽ mất tới một tháng nhằm hoàn thành việc phá thai.

Misoprostol được đặt đi đến âm đạo, đang có hiệu quả khi được ứng dụng trước chín tuần thai. Lúc chỉ áp dụng misoprostol đặt tới âm đạo thì ít hiệu quả hơn những căn phá thai bằng thuốc khác lạ.

Một số tác dụng phụ sau khi sử dụng thuốc phá thai

Những loại thuốc được sử dụng trong phá thai có thể gây:

Chảy máu âm đạo

Cảm giác đau quặn bụng

Buồn nôn

Nôn mửa

Sốt trong vài giờ

Ớn lạnh

Tiêu chảy

Đau đầu

Xuất huyết âm đạo là công dụng phụ đều bắt gặp nếu ứng dụng thuốc phá thai khẩn cấp

Lúc có các công dụng phụ có thể có, chuyên gia chuyên khoa sẽ cho uống thuốc nhằm kiểm chế đau hay áp dụng kháng sinh chống virus.

Ngoài ra sẽ gặp những tình huống tác dụng phụ như dị ứng cùng với thuốc phá thai, vi rút phụ khoa, thay đổi nội toát và có khả năng thai phía ngoài tử cung, vô sinh, hay thậm chí có thể gây tử vong.

Sau khi phá thai bằng thuốc, khi các dấu hiệu sau xuất hiện thì cần phải báo ngay cho chuyên gia bởi vậy sẽ là biểu hiện của vấn đề phá thai bằng thuốc không thành công hay di chứng nguy hiểm sau khi phá thai bằng thuốc:

Không ra máu trong từ 24 giờ sau khi uống chủng thuốc phá thai thứ hai;

Xuất huyết số đông cùng hơn 2 lát băng vệ sinh trong một hay hai giờ;

Xuất hiện các cục máu đông lớn hơn quả chanh trong hơn 2 giờ;

Cảm giác đau bụng hay cảm giác đau lưng dữ dội kéo dài không đỡ kể cả khi đã uống thuốc hạn chế đau;

Sốt kéo dài hơn 24 giờ;

Dịch bài tiết âm đạo đã có mùi hôi.

Sẽ mắc sốt kéo dài 24h sau khi sử dụng thuốc phá thai khẩn cấp

Mua thuốc phá thai khẩn cấp tại đâu an toàn?

Thuốc phá thai khẩn cấp được bán tại những hiệu thuốc tư nhân hay các nhà thuốc ở phòng khám hầu hết. Tuy nhiên, người phụ nữ khi đã có bầu bên ngoài ý dự định phải cân nhắc chọn lựa các địa chỉ bán thuốc uy tín,

đang có tên tuổi trên địa bàn, tránh mua nên thuốc giả, thuốc kém chất lượng cùng với đặc biệt chú ý thực hiện theo các chỉ định sau:

Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi ứng dụng thuốc.

Tham khảo ngày sản xuất cùng hạn ứng dụng để chắc chắn thuốc đảm bảo chất lượng.

Uống thuốc theo đúng nhắc nhở, đúng giai đoạn quy định cùng an toàn liều lượng quan trọng.

Ngăn chặn nhằm lẫn giữa thuốc đề phòng thai khẩn cấp cùng với thuốc phá thai.

Phải tới cơ sở y tế đang có khoa sản nhằm được các chuyên gia quyết định nguyên lý đề phòng thai hợp lý nhất chứ không cần phải tự mua thuốc để đảm bảo đảm bảo, phòng tránh hệ lụy cho chị em phụ nữ vì phá thai bằng thuốc chỉ bảo đảm nếu thai phụ cùng với độ tuổi đời của bào thai đáp ứng được những điều kiện của phá thai bằng thuốc. Nên thai phụ cần được thăm khám cẩn thận ở những phòng khám y tế chuyên khoa uy tín cùng với đảm bảo trước khi lựa chọn phá thai.

Ưu tiên quyết định mua các thuốc phá thai khẩn cấp tại cửa hàng chất lượng

Những dạng thuốc phá thai khẩn cấp là hướng phá thai nội khoa, dùng những căn thuốc lạ nhau để kết thúc thai kỳ là mifepristone và misoprostol theo phần lớn cách thức bất thường nhau để giúp cho kết thúc thai nghén bên ngoài ý dự tính của sản phụ hoặc những thai kì khả năng cao. Những đường sử dụng thuốc phá thai khẩn cấp hiện nay gồm: Mifepristone (Mifeprex) cùng với misoprostol (Cytotec) bằng con đường uống;

Mifepristone uống cùng với misoprostol đặt âm đạo; Methotrexate và misoprostol đặt âm đạo.

Xác định [địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội](#).